

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศ กสม. เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ กสม. เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากประกาศดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติอยู่แล้ว

๒. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ขอความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของ กสม. หรือผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของ กสม. หรือผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบสำนักกฎหมายดำเนินการแก้ไขร่างแนวปฏิบัติในการนำรายงานหรือข้อเสนอแนะของ กสม. หรือผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ตามความเห็นที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และมอบสำนักบริหารงานและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสำนักกิติยภัทลสิทธิมนุษยชนนำรายงานหรือข้อเสนอแนะของ กสม. หรือผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ตามหลักการที่ กสม. ให้ความเห็นชอบ

๔. ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/แนวปฏิบัติ ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบสรุประเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/แนวปฏิบัติ ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ โดยมีระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/แนวปฏิบัติฯ กสม. ชุดที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย ระเบียบ กสม. ๑๗ เรื่อง ประกาศ ๑ เรื่อง แนวปฏิบัติ ๑ เรื่อง และคำสั่ง ๑ เรื่อง

๕. การเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ครึ่งวัน) ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การเป็นองค์กรร่วมจัดงานภายใต้โครงการ Safe in Custody

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดโครงการอบรม "Safe in Custody School: Know Your Rights" ภายใต้โครงการ Safe in Custody โดยมอบ นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจำ กสม. เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. การเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังภาคธุรกิจ รัฐ การศึกษา และพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน”

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังภาคธุรกิจ รัฐ การศึกษา และพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน” ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ช่วงบ่าย) ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป